




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ วัน/เดือน/ปี : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หัวข้อ : สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดข้อมูล : สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Link ภายนอก : หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางธัญวลัย ชวงชิง) นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายสยาม ประสานพิมพ์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบปิดประกาศ  (นายนภชา ดุจดดา) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

ที่ อบ ๐๐๓๓.๓๐๑.๓๓/

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

เรื่องเดิม

ด้วยงานพัสดุ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ แสดงเปรียบเทียบสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละประเภท และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบ ของเกณฑ์การวิเคราะห์ ITA

ข้อพิจารณา

ด้วยงานพัสดุ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ตามเอกสารรายงานที่แนบมาพร้อมกันนี้ จำนวน ๑ ฉบับ และขอให้นำขึ้นประกาศเผยแพร่ บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนรับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

๑.รับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

๒.อนุญาตให้เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ของโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวกรองแก้ว สมโคตร)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางธัญวลัย ช่วงชิง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นายสยาม ประสานพิมพ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์